

# เด็กที่โชคดี

ดร.อุบลวรรณ มีชูชน

## ลูกที่ถูกเตรียมตัว

ในคราวที่คลื่นสึนามิทำลายชีวิตผู้คนที่ยายหา เราได้ฟังเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง แม่ชาวสวีเดนซึ่งอยู่ห่างจากคลื่นสึนามิตัดสินใจวิ่งเข้าหาคลื่นยักษ์เพื่อบอกให้ลูกและสามีซึ่งยืนหันหลังให้คลื่นยักษ์วิ่งหนีเอาตัวรอด ทั้งครอบครัวเผชิญคลื่นสึนามิด้วยกันและรอดด้วยกัน แม่ชาวออสเตรเลียตัดสินใจทิ้งลูกวัย 5 ขวบ และอุ้มลูกคนเล็กหนีคลื่นยักษ์ แม่คนไทยกระซากลูกวัยสองขวบออกจากอกแม่ของตนเพื่อวิ่งหนีคลื่น ลูกที่เธอพยายามช่วยลูกน้ำพัดไปติดบนป่าโกงกางสองวันรอดชีวิต คำถามที่น่าสนใจก็คือ แม่เหล่านี้ถูกเตรียมตัวมาอย่างไรในวัยเด็ก แม่แต่ละคนจึงตอบสนองต่อวิกฤตการณ์แตกต่างกันออกไป

พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นว่า เด็กที่ถูกเตรียมตัวมาอย่างดีจะกลายเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีของประเทศชาติของเขา ซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่บิดามารดาเลี้ยงดูเด็กต่อไปนี้คือ โมเสส ซามูเอล ดาวิด ยอห์น ผู้ให้บัพติศมาและพระเยซู ซึ่งเราจะค้นพบหลักสำคัญดังต่อไปนี้คือ

## ก. เด็กเหล่านี้มีตำนานแห่งชีวิตของเขา

โมเสสรู้ว่าพ่อแม่ของเขา รักเขามากเพียงใดจึงกล้าขัดคำสั่งของฟาโรห์ถึงสามเดือน แม่และพ่อ กับพี่สาววางแผนช่วยชีวิตเขาโดยใช้ตะกร้าสานด้วยต้นกก ยาด้วยยางอะตอยและชัน และวางไว้ที่กอปรือริมแม่น้ำใกล้ ๆ กับที่พระราชธิดาของฟาโรห์ทรงน้ำ แม่ พ่อ พี่สาวรักเขามากจึงวางแผนให้พระราชธิดาของฟาโรห์ช่วยชีวิต และแผนของความรักก็สำเร็จทุกประการ โมเสสรอดตาย เขากลับกลายเป็นเจ้าชายอียิปต์ แม่ของเขาเองเป็นแม่นมท่านคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวของโมเสส เมื่อเขาได้ยินแม่ พ่อ และพี่เล่าเรื่องตำนานของการบังเกิดของเขาให้เขาฟังแน่นอนเขาต้องรู้ว่าชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ถูกรัก ชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตที่เดียวดาย ชีวิตของเขาถูกสร้างให้มีความสามารถเหมือนพ่อแม่พี่ของเขา ท่านเล่าตำนานอะไรให้ลูกของท่านฟัง ตำนานที่ท่านเล่าก่อให้เกิดค่านิยมใดในลูกท่าน

## ตำนานของโมเสสเป็นดังนี้คือ

ยังมีชายเฒ่าคนหนึ่ง ได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยา<sup>2</sup> หญิงนั้นตั้งครรภ์คลอดบุตรชาย เมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารัก จึงซ่อนไว้ถึงสามเดือน<sup>3</sup> ครั้นนางจะซ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสานด้วยต้นกก ยาด้วยยางมะตอยและชัน เอาทารกใส่ลงในตะกร้า แล้วนำไปวางไว้ที่กอปรือริมแม่น้ำ<sup>4</sup> ส่วนพี่สาวยืนอยู่แต่ไกลคอยดูว่า จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่น้อง<sup>5</sup> เมื่อพวกพระราชธิดาของฟาโรห์ลงไปตรงที่แม่น้ำ และพวกสาวใช้เดินเที่ยวไปตามริมฝั่ง พระนางทรงเห็นตะกร้าอยู่ระหว่างกอปรือ จึงทรงสั่งให้สาวใช้ไปนำมา<sup>6</sup> เมื่อเปิดตะกร้าขึ้นออกเห็นทารกกำลังร้องไห้ พระนางทรงเมตตาทารกนั้น ตรัสว่า “นี่เป็นลูกชาวฮีบรู”<sup>7</sup> พี่สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรห์ว่า “จะให้หม่อมฉันไปหานางนมชาวฮีบรูมาเลี้ยงทารกนี้ให้พระนางไหม”<sup>8</sup> พระราชธิดาของฟาโรห์จึงมีรับสั่งว่า “ไปหาเถิด” หญิงสาวนั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกนั้นมา<sup>9</sup> ฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์ จึงตรัสสั่งหญิงนั้นว่า “รับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้าง” หญิงนั้นจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้<sup>10</sup> เมื่อทารกเติบโตใหญ่ขึ้นแล้วนางก็พามาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์ พระนางก็รับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางประทานชื่อว่า โมเสส ตรัสว่า “เพราะเราได้ลุกขึ้นมาจากน้ำ” (ชื่อ โมเสส คล้ายคำฮีบรูที่แปลว่า ลุกขึ้นมา)

## ตำนานของท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่า?

“ตอนลูกเกิดนะ อากังให้แสนบาท อาม้าให้แสนบาท พ่อให้แสน แม่ให้แสน อาอีให้ทองห้าบาท อาเจ็กให้ทองห้าบาท ลูกรวยตั้งแต่เกิดนะจะบอกให้” “ตอนลูกเกิดพร้อมกับแม่ไม่ได้ตั้งใจ เราเลยตั้งชื่อลูกว่า “บังเอิญ” (ฮิ...ฮิ) ตอนตั้งท้องลูก พ่อแม่จนลง ๆ จนจนชิน พ่อแม่เกือบเปลี่ยนนามสกุลเป็น “ชินนะวะ” แล้วนะลูก (ฮา) ลูกออกมาทีตัวดำหัวล้าน ผอมเหลืองเหมือนเด็กเผ่าผิวดองเหลือง แม่เกือบเอาไปบริจาคแล้ว ดีแต่ยายเกขอไว้ อย่าดีนะลูกเดียวพ่อแม่เปลี่ยนใจ”

## ตำนานสุดโหดเช่นนี้จะเกิดผลอะไรในเด็ก

ตำนานของซามูเอลเป็นอย่างไร แม่ของซามูเอลอธิษฐานขอบุตรเป็นเวลาหลายปี จนในที่สุดพระเจ้าทรงตอบและนางมอบซามูเอลให้รับใช้พระเจ้าในพระวิหารที่เมืองชิโลห์และซามูเอลเติบโตขึ้นเป็นที่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระเจ้าและคนทั้งปวง เด็กที่มีตำนานชีวิตว่าเขาถือกำเนิดมาเพราะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของบิดามารดาของเขา ซามูเอลจะรู้สึกอย่างไรต่อพระเจ้า ต่อบิดามารดา ต่อตัวเอง และต่อพระวิหารของพระเจ้า ชีวิตของเขาจึงเป็นที่ชอบมากต่อพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงดีต่อเขา เขารู้ว่าพระเจ้าสนใจเขา เขาต้องได้ฟังความดีของคนของพระเจ้าและพระวิหารของพระเจ้าจากบิดามารดา เขาจึงเต็มใจอยู่ในวิหารของพระเจ้า วิจัยของชาวต่างประเทศระบุว่า คริสเตียนพึงระวังสิ่งที่ท่านพูด

เกี่ยวกับศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ หรือคริสตจักรในบ้านของท่าน เพราะท่านเองอาจเป็นคนทำให้ลูกของท่านสูญเสียความเชื่อในพระเยซู สิ่งที่ท่านพูดในครอบครัวเกี่ยวกับพระเจ้า พระวิหารของพระเจ้าและปัญหาส่วนตัวของท่านมีส่วนคล้ายคลึงหรือแตกต่างกับทัศนคติของมารดาของซามูเอล ท่านเตรียมลูกของท่านอย่างไร

<sup>27</sup>ดิฉันอธิษฐานขอเด็กคนนี้ และพระเจ้าประทานตามคำทูลขอของดิฉัน <sup>28</sup>เพราะฉะนั้นดิฉันจึงให้ยืมเขาไว้แก่พระเจ้าตราบโด ที่เขามีชีวิตอยู่ ดิฉันจะให้ยืมเขาไว้แก่พระเจ้า” และเขาก็มีศรัทธาพระเจ้าที่นั่น (1 ซามูเอล 1:27-28)

<sup>18</sup>แต่ซามูเอลปรนนิบัติอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นเด็กคนที่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่าน <sup>19</sup>ฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็ก ๆ นำมาให้เขาทุกปี เมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจำปี (1 ซามูเอล 2:18-19)

<sup>26</sup>นางก็กล่าวว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ท่านเจ้าข้า ดิฉันเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่นั่นต่อหน้าท่าน และอธิษฐานต่อพระเจ้า (1 ซามูเอล 2:26)

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์มักได้ยื่นตำนานของความเชื่อ ความหวัง และความรักของเขาจากบิดามารดาและคนใกล้ชิด เช่น โยห์น ผู้ให้บังเกิดสมาและพระเยซู ท่านให้ลูกของท่านได้ยื่นอะไร ท่านเป็นคนรับผิดชอบเตรียมตัวลูกของท่าน ลูกของท่านเป็นอย่างไรในวันนี้และวันข้างหน้า บิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบ 90% ลูกที่ถูกเตรียมตัวมาอย่างดี รู้ตำนานแห่งการเกิดที่ดี เป็นลูกที่กล้าเผชิญภัยและเป็นลูกที่มีชัยชนะ แม้ภัยนั้นจะร้ายแรงเป็นเหมือนลิ้นจี่แห่งชีวิต

## ข. เด็กเหล่านี้ถูกฝึกให้มีความสามารถหลายด้าน

โมเสสเป็นนักวิชาการ นักรบ มีความสามารถในการพูด แต่ท่านก็สามารถทำงานเป็นคนเลี้ยงแกะ ท่านเป็นผู้นำชุมชน มีความสามารถในการปกครอง แก้ปัญหา และมีความสามารถในการเขียนและบันทึก ท่านเห็นคุณค่าของงานต่ำและงานสูง

ซามูเอลเป็นผู้รับใช้คนของพระเจ้าตั้งแต่เล็ก ท่านเป็นนักการศาสนา และเป็นนักการเมืองของพระเจ้าด้วยขณะที่ดาวิดเป็นคนเลี้ยงแกะ เป็นนักดนตรี เป็นนักรบ เป็นนักปกครอง เป็นนักประพันธ์ และท่านชำนาญในการเดินร่ำ ซามูเอลและดาวิดเห็นคุณค่าของงานต่ำและงานสูงของโยห์นผู้ให้บังเกิดสมา เป็นนักการศาสนา ท่านมีความสามารถในการพูดและการวินิจฉัย พระเยซูเป็นพระเจ้าแต่พระองค์มีความชำนาญในงานช่างไม้ พระองค์ปรุงอาหารเลี้ยงศิษย์ของพระองค์ พระองค์ชำนาญในการบริหารการเงิน เด็กโศกดีถูกเตรียมให้ทำงานได้ทั้งสูงและต่ำ เขาจึงเคารพชานา กรรรมกร เท่ากับเคารพพระราชา

## ค. เด็กเหล่านี้ถูกเตรียมให้ชอบชีวิตเรียบง่าย

โมเสสถูกฝึกให้นอนในตะกร้า ลอยน้ำตามกระแสคลื่นฟังเพลงของสายน้ำ กอปรือและนกลีเก้ง ตั้งแต่ยังเป็นทารก ซามูเอลถูกฝึกให้จากบิดามารดาไปรับใช้คนของพระเจ้า ท่านต้องอยู่กับชีวิตสมถะ ความเงียบสงบความขลังของพระวิหาร ท่านคุ้นกับกลิ่นกำยานและแสงเทียนคำอธิษฐาน และคำบอกเล่าเรื่องพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ

ดาวิดชอบแสงดาวระยิบระยับยามค่ำคืน สายลมเย็นและความสดชื่นของทะเลทราย เสียงแคะร้องเสียงเห่าหอนของหมาป่า แสงจันทร์แจ่มกระจ่างในยามคืนเดือนหงาย ท่านมีความสุขตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ด้วยอาหารเล็กน้อยพิณตัวเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ยอห์น บัพติสโต นุ่งห่มผ้าขนสัตว์ง่าย ๆ ท่านกินผักแดนกับน้ำผึ้งป่าแล้วกล่าวพระคำที่ทะลุทวงใจคน พระเยซูชอบอยู่บนภูเขาเงียบ ๆ พระองค์ชอบเดินตามชายทะเล พระองค์ชอบไปดูคนที่มีความทุกข์ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน พระองค์ไม่มีบ้าน ไม่มีเรือ ไม่มีลา ไม่มีเงิน แต่มีสิ่งที่มีมนุษย์ไม่ยอมละทิ้ง ท่านได้เตรียมลูกของท่านแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับบุคคลที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ในแง่ใด

## ง. เด็กเหล่านี้ถูกเตรียมให้เข้าใจเห็นใจผู้อื่น

โมเสส ซามูเอล ดาวิด ยอห์น บัพติสโต และพระเยซูล้วนมีทักษะในการพูดเกี่ยวกับชีวิตและสัจจะธรรมเพราะเหตุใดบุคคลเหล่านี้จึงมีทักษะเหล่านี้ พวกเขาจะต้องเห็นและได้ยินบิดามารดาพูดหนุนใจ ปลอบใจ ให้กำลังใจ ขอบคุณ ชมเชย และกล้าตำหนิตรงไปตรงมาอยู่เสมอที่บ้าน พวกเขาเข้าใจน้ำใจ น้ำเสียง น้ำมือ น้ำคำของคนที่ทำให้ใจผู้อื่น เพื่อประโยชน์แท้จริงของคนที่มีความทุกข์ ให้เราลองฟังคำของท่านเหล่านี้

<sup>13</sup>โมเสสจึงเตือนประชากรว่า “อย่ากลัวเลย มันคงไว้ คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้า ซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์ ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้ แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลย” <sup>14</sup>พระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิด” (อพยพ 14:13-14)

<sup>10</sup>และพระเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่ ทรงเรียกอย่างครั้งก่อน ๆ ว่า “ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ย” และซามูเอลทูลตอบว่า “ขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” (1 ซามูเอล 3:10)

<sup>1</sup>พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน <sup>2</sup>พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปปริม่น้ำแดนสงบ <sup>3</sup>ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

<sup>4</sup>แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราษ ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใด ๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์ได้โลมข้าพระองค์

<sup>5</sup>พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรง  
เจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

<sup>6</sup>แน่ที่เดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและ  
ข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ (สดุดี 23)

<sup>29</sup>วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดก  
(คำศัพท์แปลว่า ลูกแกะ) ของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย (ยอห์น 1:29)

<sup>28</sup>บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หาย  
เหนื่อยเป็นสุข <sup>29</sup>จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และ  
จิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก (มัทธิว 11:28-29) ท่านเตรียมลูกของท่านอย่างไร ลูกคือกระเจงมาสะท่อน  
ชีวิตที่ลึกลับของพ่อแม่ พ่อแม่สร้างคริสตจักรเสริมสังคมรับประโยชน์หรือโทษ

### **ลูกเผชิญภัย – ลูกมีชัยชนะ**

พระเจ้าทรงฝึกเด็กที่ถูกเตรียมตัวอย่างดีโดยวิธีใด เหตุใดพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าของอับราฮัม  
พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ เมื่อสำรวจพระวจนะของพระเจ้าเราจะพบว่า พระเจ้าฝึกอับรา  
ฮัม อิสอัคและยาโคบโดยปล่อยให้พวกเขาเผชิญภัยกับสึนามิของชีวิต และเมื่อการเผชิญภัยผ่านพ้นไป  
พวกเขาได้สนิทกับพระเจ้าและน้ำใจของพระเจ้าเป็นน้ำใจของพวกเขา

อับราฮัมเผชิญสึนามิในชีวิตเมื่อพระเจ้าขอให้เขานำอิสอัคบุตรชายคนเดียวของเขาไปเผาบูชา  
ถวายพระเจ้าคำขอของพระเจ้าซึ่งควิปลาสเมื่อพิจารณาด้วยเหตุผลและความรู้สึก แต่อับราฮัมรู้จักคุ้นเคย  
กับพระเจ้า เขาทำตามคำขอของพระเจ้าด้วยความเชื่อ โดยเอาชีวิตของเขา ภรรยาและลูกเขavnไว้กับโย  
แมงมุมแห่งความเชื่อ เขาพบว่าความเชื่อคือชัยชนะ ความเชื่อทำให้อับราฮัมพบว่า พระเจ้ายิ่งใหญ่  
สมควรยำเกรงและชื่นชม เหมือนแม่ชาวสวีเดนผู้วิ่งเข้าไปใกล้ลิ้นชักเพื่อช่วยชีวิตลูกและสามี ลิ้นชัก  
จะใหญ่กว่าความเชื่อ ความหวัง ความรักไม่ได้เลย วันนั้นหัวใจของอับราฮัมหลอมเป็นหัวใจดวงเดียว  
ของพระเจ้า ท่านและข้าพเจ้าเผชิญสึนามิเหมือนอับราฮัมไหม ท่านเลือกอะไรอับราฮัมอาจเลือกแข่งคำ  
พระเจ้า คนของพระเจ้า โทษตัวเองที่มาเชื่อพระเจ้า โทษภรรยาที่มีลูกออกมาทำไมก็ได้ ถ้าอับราฮัมเลือก  
อย่างนั้นจะไม่มีพระเจ้าของอับราฮัม ท่านเลือกอย่างไรท่านเลือกกว่าพระเจ้า ว่าผู้รับใช้ของพระเจ้า ว่า  
พระวิหารของพระเจ้า เมื่อชีวิตไม่ได้ตั้งใจเพราะเหตุใด ในเมื่อท่านมีตัวอย่างของอับราฮัม ของในหลวง  
ของเราผู้ทรงตรัสว่า “จะเลือกแต่ความสุขไม่รับทุกข์หรือ” พระเยซูทรงเผชิญสึนามิด้วยความเชื่อ  
ความหวัง ความรัก และพระองค์มีชัยชนะ

อิสอัคเผชิญสึนามิในชีวิตเมื่อถูกภรรยาและลูกชายคนเล็กหลอกลวง อิสอัคเผชิญสึนามิอย่าง  
สงบ ท่านถอยเรือชีวิตออกทะเลลึกที่สึนามิหมดฤทธิ์ ที่นั่นท่านยกโทษให้ภรรยาและลูกและท่าน

กลับมาช่วยแก้ไขปัญหาของพวกเขาในการเผชิญสึนามิของชีวิตอิสอัคค้นพบความบาปอันยกย่อน  
ซับซ้อนของมนุษย์ และความเมตตากรุณาของพระเจ้าผู้สามารถเปลี่ยนจิตใจอันยกย่อนซับซ้อนไป  
ด้วยเล่ห์กะเท่ทำให้กลับกลายเป็นใจที่สงบ สุภาพ และเมตตา เมื่อท่านเผชิญสึนามิของชีวิตคลื่นยักษ์  
เปลี่ยนชีวิตภายในของท่านให้กลายเป็นสึนามิอันดำมืดหรือเปลี่ยนชีวิตของท่านให้มีน้ำใจเหมือนน้ำพุ  
แห่งชีวิตหรือไม่ หรือมันเปลี่ยนรอยยิ้มอันอ่อนโยนให้เป็นรอยยิ้มแฉะ มันเปลี่ยนเสียงหัวเราะอันชื่น  
บานเป็นเสียงหัวเราะเยาะหยัน มันเปลี่ยนคำพูดอันอ่อนหวานไพเราะเป็นคำพูดขมขื่น เสียดสี คำเหน็ด  
เดียนไปเสียแล้ว ท่านกำลังอยู่กลางสึนามิหรือท่านอยู่เหนือสึนามิ อิสอัคลอยอยู่เหนือคลื่นแห่งการยก  
โทษด้วยพระคุณพระเจ้า ท่านค้นพบความหมายของความหวัง พลังชีวิตของท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพลัง  
แห่งการอภัยของพระเจ้า

ยาโคบไม่เคยไว้ใจมนุษย์หรือพระเจ้า ชีวิตของเขาขับเคลื่อนด้วยปัญหา ยาโคบสนุกมากกับการ  
จับเรือชีวิตเผชิญพายุใต้ฝุ่น พายุเฮอริเคน แต่วันหนึ่งยาโคบเผชิญสึนามิของชีวิต ครอบครัวของเขามี  
ศัตรูรอบด้านและเขาต้องเผชิญหน้ากับเอชวาที่ชายที่เขาโง่งจนหมดเนื้อหมดตัวก่อนจะสู้กับพี่ชาย  
ยาโคบสู้กับพระเจ้า พระเจ้ากอดเขาไว้หวังจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ถูกรัก เขาเป็นของพระเจ้า ยาโคบคืนสุด  
ฤทธิ์เขาไม่ต้องการให้ใครรัก เขาอยู่ได้เพราะความเกลียด เขาไม่ยอมให้ใครเป็นเจ้าของเขาแต่เขาอยาก  
เป็นเจ้าของทุกคนทุกสิ่ง ความรักทำให้พระเจ้าไม่ปล่อยเขาความรักของพระเจ้าทำให้ยาโคบหมดแรง  
ต้องกอดพระเจ้าไว้และขอความรักนั้นจากพระเจ้า เป็นครั้งแรกที่ยาโคบเรียนรู้การไว้ใจ ความปลอดภัย  
ของการให้และการรับความยินดีของการถูกรัก หลังจากนั้นยาโคบเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าของเขา  
ท่านดำรงชีวิตโดยไม่พึ่งใครและไม่อยากให้ใครมาพึ่งท่านหรืออยู่กับท่านหรือไม่ ท่านอยากจะทำ  
ให้โลกรู้ว่าท่านทำได้เพราะเหตุใด ท่านทำเหมือนยาโคบหรือไม่เมื่อแรกเผชิญกับสึนามิแห่งชีวิตคือ  
ท่านสู้กับพระเจ้า สู้กับมนุษย์ทั้งคนที่ท่านรักและท่านเกลียด ท่านสู้กับตัวเองด้วย ท่านว่ายน้ำสุดแรงเกิด  
เพราะท่านเป็นแชมป์ประเทศไทย แต่ท่านถูกดูดลงไปในดัมพาสุมทร ท่านสู้ที่จะลอยตัวขึ้น ท่านสำลักน้ำ  
ขาเริ่มเป็นตะคริว แก้วหูลั่น มือหนึ่งพยายามกอดท่านไว้แต่ท่านคิดว่ามันเป็นมือของปลาหมึกยักษ์ ใน  
ที่สุดเขาต้องปล่อยท่านไปเพื่อรักษาชีวิตของเขา หรือท่านจะเชื่อใจเขา และทำตามที่เขาบอกตนเอง  
เป็นผู้เลือก

ลูกที่ถูกเตรียมตัวมาอย่างดีให้มีตำนานแห่งชีวิตให้มีความสามารถหลายด้านให้ชอบชีวิตเรียบ  
ง่าย ให้เป็นคนเห็นใจเข้าใจผู้อื่น ย่อมเผชิญภัยร้ายในชีวิตได้และมีชัยชนะ เขาจะค้นพบพระเจ้าแห่ง  
ความเชื่อ พระเจ้าแห่งความหวัง พระเจ้าแห่งความรักอย่างง่ายดาย พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของอับราฮัม  
พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ และพระเจ้าของเขาเสมอไป.

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 56 ฉบับที่ 303 มีนาคม – เมษายน  
2005, หน้า 29-33.